

กรมส่งเสริมฯ เชิดชูสถานประกอบการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) คือ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรฯ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จึงดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G Green) คือ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยส่งเสริมสถานประกอบการ โอท็อป โรงแรม และสำนักงาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ โดยการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามเกณฑ์ของทั้ง 3 โครงการ และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โอท็อป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศขึ้น เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561

โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) จำนวน 106 รางวัลและมีการลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ



ร่วมกับมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค โดยมี “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานมากกว่า 40 ปี เป็นแนวทางให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้การผลิต บริการ และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม และใช้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดของเสียจากการผลิต บริการและบริโภค พร้อมส่งเสริมการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รางวัลทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) จำนวน 35 ราย ประกอบด้วย 1.1 ประเภทเครื่องแต่งกายจากผ้าและเคหะสิ่งทอ ระดับดีเยี่ยม 6 ราย อาทิ กลุ่มผ้าทอเครือข่ายพันดาว บ้านนาดาว จ.ลำปาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ จ.ลำปาง ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา กลุ่มหัตถศิลป์(ครามทอง) จ.สกลนคร หจก. SKJ ดีไซน์ จ.ขอนแก่น กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านคู่ จ.นครราชสีมา ระดับดีมาก 5 ราย ระดับดี 16 ราย 1.2 ประเภทไม้และจักสาน ระดับดีเยี่ยม 2 ราย อาทิ กระจูดราตรี กับ กระจูดมะลิวัลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1.3 ประเภทสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม 1 ราย คือ บริษัทเชียงใหม่ ออแกนิก แอนด์ สปา จำกัด จ.เชียงใหม่ ระดับดี 2 ราย 1.4 ประเภทเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา ระดับดีเยี่ยม 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนหลง เซรามิก จ.ลำพูน ระดับดี 2 ราย

2. โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จำนวน 74 แห่ง ประกอบด้วย 2.1 โรงแรม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 26 แห่ง อาทิ ละไมวันทา บีช รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี น่านศรีใจ บูทีค ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท พนมรุ้งบุรี บูรีรัมย์ มณีจันทร์ รีสอร์ท เป็นต้น 2.2 โรงแรม ระดับดีมาก (G เงิน) 21 แห่ง 2.3 โรงแรม ระดับดี (G ทองแดง)

27 แห่ง

3. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 81 แห่ง ประกอบด้วย 3.1 สำนักงาน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 70 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 กองพลทหารปืนใหญ่ เทศบาลตำบลกฎไฉ่ สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้ เป็นต้น 3.2 สำนักงาน ระดับดีมาก (G เงิน) 7 แห่ง 3.3 สำนักงาน ระดับดี (G ทองแดง) 4 แห่ง

ด้าน พ.ท.พงศ์อิษญา รัตนพิทยานุกุล รองหัวหน้ากองพยาธิวิทยา และเลขานุการโครงการสำนักงานสีเขียว โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ที่ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) กล่าวว่า จุดเด่นของโรงพยาบาลคือความสะอาด มีการจัดการขยะ น้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและมีจิตอาสาตามดูแลทุกจุดทุกวันพุธเพื่อให้โรงพยาบาลสะอาด นอกจากนี้ มีการเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาและให้ใช้ถุงผ้า






ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **เดลินิวส์** ปีที่ **54** ฉบับที่ **24948** หน้า **22**

Col.Inch : 135.76 Ad Value : 298,672 PRValua (x3) : 896,016

แทน ขณะที่ห้องน้ำมีการประหยัดด้วยการนำ
ขวดน้ำขนาด 500 ซีซี มาใช้แทนน้ำในชักโครก
ซึ่งสามารถประหยัดน้ำลงได้มากและสะอาด
ด้วย

ขณะที่ นายสายแก้วและนางศรีเวียน
การिया กลุ่มผ้าทอเครือข่ายพันดาว บ้านนาดาว
จ.ลำปาง ที่ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริม
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Production) ประเภทเครื่องแต่งกายจากผ้า
และเศษสิ่งทอ ระดับดีเยี่ยม กล่าวว่า ทุก
กระบวนการผลิตผ้าตั้งแต่วัตถุดิบจนเสร็จสิ้น
กระบวนการทอผ้าของกลุ่มปลอดสารเคมีและ
สารพิษทุกชนิด ไม่มีเศษวัสดุหรือขยะทิ้ง ไม่มี
สารตกค้าง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมาให้คำแนะนำ จนเป็นที่ยอมรับ

และสร้างรายได้ให้กลุ่มที่มีประมาณ 18 คนมี
รายได้เฉลี่ยคนละ 7-8 พันบาทต่อเดือน

ส่วน นางกฤษณา พรหมเกาะ
กรรมการผู้จัดการโรงแรมละไมวันทา บีช
รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รางวัลจาก
โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Hotel) เป็นโรงแรมระดับดีเยี่ยม (G
ทอง) กล่าวว่า ต้องขอบคุณกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ให้คำแนะนำ จนแขกที่
ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปออกปากต่อปากให้มา
พักเพราะเป็นโรงแรมที่ปราศจากสารเคมี
เพราะไม่มีการใช้สารเคมีเลย แม้กระทั่งน้ำยา
ล้างห้องน้ำ ซามจาน เราผลิตเองแบบออร์แกนิก
มีการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า จัดการขยะแบบถูกวิธี
ทำให้ต้นทุนการจัดการไม่เพิ่มขึ้น.